

Số: 5674/TB - CQTT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2023



## THÔNG BÁO

**Một số mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ  
an ninh Tổ quốc gắn với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội**

Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ Công an về Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); Chương trình số 11/CTr-BCĐ ngày 13/01/2023 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh Lạng Sơn về Công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Trên cơ sở kết quả báo cáo, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình; nhận thấy Cơ quan thường trực BCĐ 138 huyện, thành phố (Công an huyện, thành phố) đã có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu BCĐ 138 cùng cấp triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm củng cố vững chắc thế trận ANND gắn với thế trận lòng dân ở địa bàn cơ sở. Nhằm tiếp tục phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh - Cơ quan thường trực BCĐ 138 tỉnh thông báo một số mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như sau:

### I. MÔ HÌNH “CÔNG AN XÃ CƯỜNG LỢI HỢP SỨC TOÀN DÂN TẤN CÔNG TỘI PHẠM” HUYỆN ĐÌNH LẬP

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Cường Lợi là xã nằm ở phía Đông nam của huyện Đình Lập, cách trung tâm huyện 11km, có diện tích tự nhiên 7.854.17ha, gồm 05 thôn với tổng số nhân khẩu là 1.542 người, gồm có 08 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Sán Dìu, Sán Chỉ, Tà Dê. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong đầu tư cơ sở hạ tầng, tình hình kinh tế - văn hóa xã hội của xã có nhiều đổi mới, tình hình an ninh trật tự (ANTT) cơ bản ổn định. Tuy nhiên hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng như cờ bạc, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt trong Nhân dân; trước tình hình trên Công an xã đã tham mưu BCĐ 138 xã triển khai xây dựng mô hình với quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

**2. Kết quả hoạt động của mô hình:** Ngày 19/5/2022 trên cơ sở các văn bản, tài liệu triển khai xây dựng mô hình, BCĐ 138 xã đã tổ chức Lễ ra mắt chính thức áp dụng mô hình vào thực tiễn công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã; qua hơn một năm triển khai đã đạt được một số kết quả **Điển hình:** Đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 06 nguồn tin liên quan ANTT như tranh chấp chặt phá cây rừng tự nhiên, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bạo lực gia

đình. Công an xã đã tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân tích, đánh giá nhận định tình hình, phân loại vụ việc theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch bố trí phân công lực lượng đấu tranh triệt xóa 01 vụ đánh bạc, 06 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 25.000.000<sup>d</sup>; tổ chức xác minh ban đầu 01 vụ chuyên hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý; lập hồ sơ 01 vụ, 01 đối tượng tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000<sup>d</sup> về hành vi bạo lực gia đình; vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi 04 quả lựu đạn, 22 viên đạn K56, 01 khẩu súng kíp; triển khai đồng bộ việc thực hiện Đề án số 06/CP đạt và vượt chỉ tiêu.

## **II. MÔ HÌNH “XÃ ĐIỂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THU HỒI VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ” XÃ ÁI QUỐC, HUYỆN LỘC BÌNH**

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Ái Quốc là xã vùng III của huyện Lộc Bình, cách trung tâm huyện 50km, với diện tích 98,65 km<sup>2</sup>, dân số 2.151 người sinh sống tại 09 thôn; phía Đông giáp với xã Lợi Bắc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập, phía Nam giáp xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, phía Bắc giáp với xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, phía Tây giáp với xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình. Nhân dân trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc Dao, chiếm 98% tổng số dân cư tại địa bàn; thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào phát triển đồi rừng (khai thác nhựa thông) và sản xuất nông nghiệp; trình độ dân trí không đồng đều, hệ thống giao thông còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một bộ phận người dân trên địa bàn xã có thói quen sử dụng súng tự chế (súng kíp) nhằm mục đích săn bắn, xua đuổi động vật hoang dã phá hoại mùa màng, thực hiện các nghi lễ theo phong tục truyền thống... việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, có thể nảy sinh tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

### **2. Kết quả hoạt động của mô hình**

- Các thành viên BCD mô hình đã bám sát các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như: Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; phối hợp biên tập các bài tuyên truyền, trong đó nội dung tập trung vào những tác hại, tính nguy hiểm và cách nhận biết các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát 21 lượt/630 phút tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; cấp phát 20 băng rôn, 280 áp phích, 2.000 tờ rơi tuyên truyền về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức 15 cuộc tuyên truyền tập trung với hơn 600 lượt người nghe và 04 cuộc tuyên truyền, vận động cá biệt để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng tốt, người có uy tín; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết phòng chống sai phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với 492 hộ với 2.151 nhân khẩu thuộc 09 thôn và hơn 90 em học sinh, cán bộ công chức trên địa bàn... Ngoài việc đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, các thành viên BCD thực hiện mô hình đã thường xuyên chủ động nắm tình hình, cung cấp trên 21 nguồn tin có giá trị liên quan việc tàng trữ, sử dụng, súng tự chế

cho lực lượng Công an; phối hợp tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT được 15 buổi với trên 70 lượt người tham gia. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của mô hình, các thành viên BCD thực hiện mô hình đã chủ động phối hợp với Công an xã triển khai nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an huyện, cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, như: Lập hồ sơ xử phạt 01 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích với số tiền 8.000.000 đồng; kiểm tra, xử phạt 01 đối tượng vi phạm về đăng ký cư trú với số tiền là 750.000 đồng; hòa giải thành công 07 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

- Sau hơn 01 năm triển khai mô hình lực lượng Công an triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. **Điển hình:** Nhân dân trên địa bàn xã đã tự giác đến cơ quan Công an giao nộp 44 khẩu súng kíp tự chế. Công an xã Ái Quốc đã chuyển hồ sơ vụ 01 đối tượng sử dụng súng tự chế lên Công an huyện xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.500.000<sup>d</sup> về hành vi cố ý gây thương tích; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15.000.000 đồng về hành vi chế tạo, tàng trữ và sử dụng súng kíp tự chế.

### **III. MÔ HÌNH LIÊN KẾT ĐẢM BẢO ANTT “CÔNG AN - NGÂN HÀNG” PHƯỜNG VĨNH TRẠI, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN**

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn có diện tích hơn 1.6km<sup>2</sup>, với trên 4.400 hộ, gần 17.000 nhân khẩu sinh sống tại 10 khối phố, giáp với các phường Tam Thanh, Đông Kinh, xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Với vị trí là địa bàn trung tâm của thành phố, phường Vĩnh Trại luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội. Trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn phường cơ bản được giữ vững ổn định, tuy nhiên bên cạnh đó hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nhất là tội phạm liên quan lĩnh vực tài chính, Ngân hàng; theo số liệu thống kê của Công an thành phố hiện có 11 Ngân hàng đang đứng chân trên địa bàn là mục tiêu cần có phương án bảo vệ, đây là vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong cơ quan, doanh nghiệp.

#### **2. Kết quả hoạt động của mô hình**

- BCD 138 phường đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức họp, xin ý kiến và thống nhất thành lập mô hình liên kết đảm bảo ANTT “Công an - Ngân hàng” phân công Ban đại diện điều hành hoạt động theo Quyết định số 173/QĐ-BCĐ ngày 31/08/2021 do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Trưởng Ban đại diện, Trưởng Công an phường là Phó Ban đại diện thường trực, đại diện Giám đốc 11 Ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng đứng chân trên địa bàn và Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn là thành viên. Công an phường Vĩnh Trại và 11 đơn vị Ngân hàng đã tổ chức lễ ký kết thực hiện mô hình và thống nhất ban hành Quy chế phối hợp 01/QCPH ngày 30/09/2021 để triển khai mô hình trong đó phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên; tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở ra mắt mô

hình với trên 100 lượt đại biểu tham gia; phối hợp tổ chức tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và đảm bảo ANTT 60 cuộc cho hơn 800 lượt cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Dán hơn 100 áp phích có nội dung liên quan đến PCCC, phòng chống pháo nổ và ký cam kết 11/11 Ngân hàng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội được 10 tin bài. Tuyên truyền, vận động các Ngân hàng lắp đặt hệ thống Camera an ninh nối trực tiếp đến Công an phường và Công an tỉnh; công khai số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an tại các Ngân hàng đề kịp thời xử lý nhanh các tình huống phát sinh phức tạp liên quan đến ANTT đồng thời tuyên truyền, vận động các Ngân hàng phối hợp với lực lượng Công an xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính Ngân hàng. Lực lượng Công an cũng thường xuyên phối hợp với các ngân hàng tổ chức diễn tập phương án PCCC; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lực lượng bảo vệ các Ngân hàng xử lý các tình huống xảy ra như gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản.

- Từ khi triển khai mô hình liên kết đảm bảo ANTT “Công an - Ngân hàng” trên địa bàn phường Vĩnh Trại đã phát huy được hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; thông tin, tình hình liên quan hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được các bên tham gia mô hình phối hợp triển khai lực lượng ngăn chặn kịp thời. **Điển hình:** Từ nguồn tin của các Ngân hàng, lực lượng Công an phường đã phối hợp, ngăn chặn kịp thời 01 đối tượng có hành vi sử dụng giấy CMND giả để mở tài khoản nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý 01 trường hợp là nhân viên Ngân hàng hoạt động quảng cáo cho vay “tín dụng đen”; cung cấp 18 lượt thông tin về các tài khoản có liên quan đến việc đưa CCCD để mở tài khoản; cung cấp 03 thông tin tố giác tội phạm (*liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng tại trục đường Lê Lợi*).

#### **IV. MÔ HÌNH “THÔN TỰ QUẢN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” XÃ HỢP THÀNH, HUYỆN CAO LỘC**

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Xã Hợp Thành có tổng diện tích tự nhiên 920ha, bao quanh thị trấn Cao Lộc và tiếp giáp với thành phố Lạng Sơn, xã được chia thành 07 thôn, khối, với tổng số 816 hộ gia đình, 3.220 nhân khẩu thường trú; 126 hộ tạm trú với 426 nhân khẩu. Nhân dân trên địa bàn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, một bộ phận Nhân dân lao động tự do, làm dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ. Trên địa bàn có Cụm công nghiệp số 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tập trung đông cán bộ, công nhân viên và người lao động; các dự án triển khai trên địa bàn và hoạt động của một số công ty, doanh nghiệp đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, cũng như thu hút một số dân cư từ địa phương khác đến cư trú, một số thành phần lợi dụng địa bàn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên từ năm 2020 đến năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn có những diễn biến phức tạp; phạm pháp hình sự xảy ra chủ yếu là: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng; để đảm bảo yêu cầu giữ vững Tiêu chí số 19, điểm 19.2 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chỉ đạo 138 xã Hợp Thành đã chủ động triển khai xây dựng mô hình “Thôn tự quản về an ninh, trật tự” tại 07 thôn, khối trên địa bàn.

**2. Kết quả hoạt động của mô hình:** Ngay sau khi đi vào hoạt động đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết 100% hộ gia đình trên địa bàn xã, nội dung tuyên truyền là các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó mỗi gia đình tại nơi cư trú nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của thôn, khối; vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Tổ chức 54 cuộc họp thôn, khối để vận động Nhân dân áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp với từng địa phương, từng gia đình, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ ANND, tổ hòa giải trong công tác vận động Nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT; giải quyết các vấn đề, vụ việc vướng mắc, tồn đọng gây bức xúc trong Nhân dân; lấy ý kiến của người dân bổ sung vào hương ước, quy ước, quy định của hội hiếu về đảm bảo ANTT. Thông qua mô hình Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho lực lượng Công an 67 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; yên tâm lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo có ý thức xây dựng và giữ gìn mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm gắn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

## **V. MÔ HÌNH LIÊN KẾT ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ “CÔNG AN - NHÀ TRƯỜNG - KHU DÂN CƯ” XÃ CHI LĂNG, HUYỆN CHI LĂNG**

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Xã Chi Lăng là xã vùng I, nằm ở phía Nam của huyện Chi Lăng, cách trung tâm huyện 07 km; tổng diện tích tự nhiên 24,1km<sup>2</sup> với 1.290 hộ dân, 5.890 nhân khẩu, gồm có 03 dân tộc Nùng, Tày, Kinh cùng sinh sống tại 11 thôn. Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT như tình hình công dân xuất cảnh trái phép; mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, tranh chấp đất đai, đòi rừng... bên cạnh đó địa bàn xã có các tuyến đường QL1A, tỉnh lộ 234, Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội - Hữu Nghị đi qua, có nhiều đường nhánh nối liền ra các tuyến Quốc lộ; các hộ kinh doanh bán hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp dọc theo tuyến đường 1A và gần khu trung tâm chợ Ga nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình trên Công an huyện đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình liên kết đảm bảo ANTT “Công an - Nhà trường - Khu dân cư” tại địa bàn xã Chi Lăng.

**2. Kết quả hoạt động của mô hình:** Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. BCĐ 138 xã Chi Lăng đã tổ chức phổ biến chủ trương lựa chọn xây dựng mô hình đồng thời chỉ đạo Công an xã xây dựng Kế hoạch số 87/KH-BĐD, ngày 02/12/2021 về việc triển khai xây dựng mô hình liên kết đảm bảo ANTT “Công an - Nhà trường - Khu dân cư” để tổ chức triển khai thành lập mô hình. Ngày 20/12/2021 Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND thành lập ban đại diện điều hành mô hình gồm 06 đồng chí: Trưởng Công an xã, Hiệu trưởng trường THCS, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trường Mầm non, Bí thư Chi bộ thôn Ga, Bí thư Chi bộ thôn Quán Bàu Đồng Ngầu; các thành viên tham

gia mô hình luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, đã cung cấp, trao đổi 53 tin, trong đó 26 tin có giá trị liên quan ANTT, phối hợp xử lý các vụ việc với Công an xã. **Điển hình:** Ngày 18/09/2022, Công an xã đã phối hợp với trường Tiểu học xã Chi Lăng xác minh, xử lý vụ 03 em học sinh ném đá vào các xe lưu thông trên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; ngày 28/11/2022 Nhân dân thôn Quán Bầu Đồng Ngâu đã báo tin giúp lực lượng Công an xã xử lý nhóm 12 học sinh trường THCS xã Chi Lăng đánh nhau, do chưa đến mức xử lý hành chính nên Công an xã đã phối hợp với nhà trường để quản lý, giáo dục. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an cùng với lực lượng tuần tra đã kịp thời ngăn chặn 01 vụ việc hẹn giờ để đốt pháo trong đêm giao thừa (*dùng hương để hẹn giờ đốt pháo, không xác định được đối tượng*), thu giữ 01 băng pháo trọng lượng 1,5kg. Mô hình liên kết đảm bảo ANTT “Công an - Nhà trường - Khu dân cư” đã góp phần đưa xã Chi Lăng được công nhận là xã “Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022.

## **VI. MÔ HÌNH “HỘI HIẾU TỰ QUẢN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” THÔN KHÒN COỌNG, XÃ TÚ XUYÊN, HUYỆN VĂN QUAN**

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Xã Tú Xuyên là một xã vùng I nằm ở phía Đông Bắc của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; giáp với 05 xã, thị trấn của huyện Văn Quan và xã Hồng Thái của huyện Bình Gia, có diện tích tự nhiên là 48,54km<sup>2</sup>, gồm 07 thôn với 680 hộ và 3.045 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp. Trong đó, Khòn Coọng là thôn nằm ở trung tâm xã có Quốc lộ 1B đi qua nên thuận lợi cho việc giao lưu, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế, xã hội. Thôn có 108 hộ, 496 nhân khẩu chủ yếu là làm nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ, trong những năm gần đây được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp kinh tế, xã hội, cơ sở vật chất của xã Tú Xuyên nói chung, thôn Khòn Coọng nói riêng ngày càng được cải thiện, đời sống Nhân dân được nâng cao; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình ANTT cơ bản ổn định. Tuy nhiên, đi đôi với sự phát triển là tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp như trộm cắp, đánh nhau, hủy hoại tài sản, mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ Nhân dân.

**2. Kết quả hoạt động của mô hình:** Đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 với trên 2.100 lượt người tham gia nghe. Phối hợp với Công an xã tổ chức ký cam kết đạt 100% các hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình, khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ...; tuyên truyền, vận động người dân đến làm thủ tục cấp Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Thông qua nội dung quy ước, quy định về đảm bảo ANTT được triển khai đến từng thành viên trong các Hội hiếu, qua đó giúp người dân hiểu, thực hiện nghiêm túc, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, đặc biệt là liên quan trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, gây gổ đánh nhau tệ nạn ma túy đã được kiểm chế. Từ khi thành lập đến nay mô hình “Hội hiếu tự quản về ANTT” tại thôn Khòn Coọng, xã Tú Xuyên đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện cung cấp cho lực lượng Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị (43 tin) giúp lực lượng

Công an nắm chắc tình hình, vụ việc, mâu thuẫn vừa mới phát sinh, góp phần giải quyết kịp thời không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế, đẩy lùi; xảy ra 07 vụ việc liên quan đến ANTT đều được Hội hiệu phối hợp với các ban, ngành, thôn và Công an xã hòa giải thành công. Các thành viên Hội hiệu đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã nắm, quản lý các đối tượng tại địa bàn, qua đó giúp lực lượng Công an xã thực hiện có hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa vào quản lý, giáo dục tại xã theo Nghị định số 111/NĐ-CP (nay là Nghị định số 120/NĐ-CP) 03 trường hợp; củng cố hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc: 01 trường hợp; vận động thu hồi 01 khẩu súng tự chế. Sau 03 năm sơ kết Mô hình “Hội hiệu tự quản về ANTT” thôn Khòn Coọng, xã Tú Xuyên hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội đã giảm so với những năm trước đây.

## VII. MÔ HÌNH “TỰ QUẢN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” THÔN PÁC KHUÔNG, XÃ THIỆN THUẬT, HUYỆN BÌNH GIA

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Thôn Pác Khuông có vị trí địa lý nằm ở trung tâm xã Thiện Thuật, với diện tích 189,33 ha, phía Bắc giáp với thôn Khuổi Cườm, phía Nam giáp thôn Viên Minh, xã Mông Ân, phía Đông giáp thôn Khuổi Lù, phía Tây giáp thôn Pò Sè; có 106 hộ dân sinh sống với 415 nhân khẩu. Là địa bàn rộng chủ yếu là đồi núi, người dân sống xen kẽ trong các thung lũng, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống như: Nùng, Tày, Kinh; đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, phát triển đồi rừng, chăn nuôi gia súc. Tình hình ANTT tiềm ẩn phức tạp như tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, công tác quản lý đối tượng ở cộng đồng khu dân cư còn nhiều sơ hở thiếu sót...trước tình hình trên Công an huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành các văn bản chỉ đạo khảo sát đánh giá thực trạng tình hình để triển khai mô hình.

**2. Kết quả hoạt động của mô hình:** Thực hiện các văn bản của BCD 138 huyện về tập trung xây dựng mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; Công an xã Thiện Thuật đã tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng tình hình địa bàn và sự cần thiết để xây dựng mô hình để tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở khảo sát và ý kiến đồng thuận của Nhân dân về thành lập mô hình Đảng uỷ xã đã ban hành Nghị quyết, Công an xã tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch và Quyết định về việc thành lập mô hình. Ngày 23/6/2021 dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã và hướng dẫn của Công an xã, Mô hình “Thôn Pác Khuông tự quản về ANTT” được thành lập với 06 tổ 117 thành viên và lập ra 01 Ban đại diện gồm 07 thành viên quản lý các tổ; các thành viên của Ban đại diện thôn đã phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân trong thôn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, công tác phòng cháy chữa cháy, hoạt động lừa đảo qua mạng, phòng chống đuối nước... tại các cuộc họp, hội nghị đã có trên 90% các hộ gia đình nắm được và tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Phối hợp với Công an xã tổ chức ký cam kết 100% hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư đạt chuẩn về ANTT, cam kết không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tuyên truyền, vận

động 100% người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; phối hợp quản lý giáo dục 02 đối tượng tù tha, 02 án treo trên địa bàn đảm bảo không tái phạm tội; lắp đặt 05 mắt Camera an ninh phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT, phối hợp tuần tra, kiểm soát 43 lượt với 209 lượt thành viên tham gia, nhắc nhở 43 trường hợp có hành vi hoạt động kinh doanh quá giờ quy định; 07 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 05 trường hợp xả rác không đúng nơi quy định. Phối hợp Công an xã Thiện Thuật, trường THPT Pác Khuông tuyên truyền về Luật ATGT, phòng chống bạo lực học đường, PCCC được trên 05 buổi với 1700 học sinh tham gia; đảm bảo ANTT Lễ Hội Háng Pò (là một trong những lễ hội lớn của huyện được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm). Mô hình “Tự quản về an ninh, trật tự” thôn Pác Khuông được triển khai đã góp phần ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

## VIII. MÔ HÌNH “ HOMESTAY TỰ QUẢN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”, XÃ HỮU LIÊN, HUYỆN HỮU LŨNG

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Hữu Liên là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm huyện Hữu Lũng 30km về phía Bắc. Phía Đông giáp với xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan; phía Tây giáp với xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn; phía Nam giáp với xã Yên Sơn, Yên Thịnh, Hòa Bình, huyện Hữu Lũng; phía Bắc giáp xã Trán Yên, huyện Bắc Sơn. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 6.658,81 ha; toàn xã có 07 thôn, 807 hộ với 3.743 nhân khẩu, gồm 09 dân tộc cùng sinh sống là Nùng, Tày, Kinh, Dao, H'Mông, Cao Lan, Mường, Thái, Sán Dìu. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý đối với du khách đến địa phương thăm quan, du lịch còn những sơ hở, thiếu sót nhất là việc tuyên truyền cho du khách tham gia bảo vệ môi trường trong khu bảo tồn rừng đặc dụng Hữu Liên và việc chấp hành các quy định của địa phương trong công tác đảm bảo ANTT; theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn xã Hữu Liên có 15 cơ sở đang kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống kết hợp với nhà nghỉ, hàng năm tiếp nhận từ 3.000 đến 5.000 lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan, du lịch và lưu trú tại địa phương. Trước tình hình trên để làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT trong lĩnh vực du lịch; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia hưởng ứng sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, Ban Chỉ đạo 138 các cấp huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “Homestay tự quản về an ninh, trật tự”.

**2. Kết quả hoạt động của mô hình:** Thực hiện các văn bản của BCD 138 huyện về đẩy mạnh xây dựng mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; BCD 138 xã xã Hữu Liên đã chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình về ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT đồng thời hướng dẫn các thành viên của mô hình nắm tình hình liên quan đến ANTT kịp thời trao đổi thông tin, tổng hợp tình hình báo cáo lực lượng chức năng về các hoạt động liên quan của các đoàn đến địa phương tham quan, du lịch, những biểu hiện nghi vấn hoạt động trái mục đích. Ngày 26/10/2021 Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND chính thức áp dụng mô hình vào thực tiễn tại địa phương; quá trình triển khai các thành viên đã cung



cấp cho lực lượng Công an 09 tin liên quan đến ANTT, phối hợp giải quyết 07 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, vận động thu hồi 02 khẩu súng tự chế. Định kỳ hàng quý Mô hình “Homestay tự quản về an ninh trật tự” tổ chức gặp mặt, hội ý, trao đổi những kinh nghiệm về công tác quản lý đối với du khách; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên chấp hành quy định của pháp luật, tuân thủ quy chế hoạt động đã đề ra, mỗi thành viên đều thiết lập hệ thống sổ sách theo dõi khách đến lưu trú, đặc biệt là đối với khách lưu trú là người nước ngoài, cam kết đảm bảo các quy định về công tác phòng cháy, nổ, công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh,... không để xảy ra vụ việc khách lưu trú lợi dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như (trộm cắp, cờ bạc, ma túy...). Sau 02 năm sơ kết mô hình “Homestay tự quản về an ninh trật tự” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hữu Lũng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao góp phần đảm bảo ANTT trong lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng của địa phương.

## **IX. MÔ HÌNH “CAMERA AN NINH XỨ LẠNG”, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN VĂN LÃNG**

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Tân Mỹ là xã biên giới của huyện Văn Lãng, xã có tổng diện tích tự nhiên là 4003,12ha với 1.812 hộ và 8245 nhân khẩu đăng ký thường trú, dân cư sống xen kẽ với nhau bao gồm 04 dân tộc chính: Tày, Nùng, Kinh, Hoa, địa giới hành chính được chia thành 14 thôn phía Đông giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp với xã Hoàng Văn Thụ, phía Bắc giáp với xã Hoàng Việt, phía Nam giáp với thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào buôn bán nhỏ, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong đầu tư cơ sở hạ tầng, tình hình kinh tế - xã hội của xã Tân Mỹ đã có bước phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên những năm gần đây trên địa bàn xuất hiện một số loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật... phức tạp về hoạt động của tội phạm ma túy đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; từ tình hình trên để đảm bảo ANTT tại địa bàn, Công an huyện Văn Lãng đã chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch, khảo sát đánh giá tình hình ANTT những vấn đề nổi lên cần quan tâm giải quyết để tham mưu Đảng ủy, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai áp dụng mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” vào thực tiễn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

**2. Kết quả hoạt động của mô hình:** Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tân Mỹ về triển khai xây dựng mô hình, ngày 15/9/2022 mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” chính thức được thành lập với 14 thành viên do Trưởng Công an xã làm Tổ trưởng; ngay sau khi đi vào hoạt động mô hình đã triển khai kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND xã - Trưởng BCD 138 xã phê duyệt Quy chế hoạt động, trong đó tập trung vào tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc họp dân tại các thôn trên địa bàn, trực tiếp đến từng nhà dân; thông qua các mối quan hệ xã hội, gia đình, dòng họ... Công an xã Tân Mỹ đã tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân vận động các hộ dân có Camera tại dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các

khu vực đông dân cư, hàng quán vỉa hè, các địa điểm tiềm ẩn phức tạp về ANTT... tự điều chỉnh góc quay của Camera vừa đảm bảo quan sát bảo vệ tài sản cho gia đình, vừa quan sát được những sự việc, hiện tượng diễn ra tại đoạn đường, khu vực phía trước nhà, qua tuyên truyền vận động nhiều gia đình đã đồng tình ủng hộ, trong đó có 18 hộ gia đình đồng ý tham gia là thành viên chính thức của mô hình, sẵn sàng cung cấp thông tin, hình ảnh phục vụ công tác truy vết, truy tìm, truy bắt và lưu trữ hình ảnh làm chứng cứ hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. **Điển hình:** Khoảng 14 giờ 00 phút, ngày 25/11/2022, Công an huyện Văn Lãng nhận được tin báo của ông Lộc Văn Pang (trú tại thôn Nà Lặng, Tân Mỹ, Văn Lãng) về việc bị mất 01 chiếc xe máy Honda Wave RSX; BKS: 12T1-8677 khi để tại gần ngã ba Pác Luống (Nà Lặng). Công xã Tân Mỹ phối hợp Công an huyện tiến hành rà soát, truy vết đối tượng qua Camera một số hộ gia đình là thành viên mô hình nằm dọc quốc lộ 4A, kết quả đã phát hiện hình ảnh, hướng di chuyển, đặc điểm nhận dạng của đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, góp phần truy bắt thành công đối tượng Hoàng Văn Thương (SN 1992, trú tại Bản Loong, Hùng Sơn, Trảng Định, Lạng Sơn) và thu giữ tang vật là chiếc xe máy. Khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 02/01/2023 Công an xã Tân Mỹ tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Thắng (SN 1983, trú tại thôn Núi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) về việc bị mất trộm khoảng 200 mét dây nhôm trần kí hiệu ACRS 240/32, trị giá khoảng 30 triệu đồng tại thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ; Công an xã đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện rà soát, truy vết đối tượng qua Camera một số hộ gia đình là thành viên mô hình tại thôn Nà Mò, Cốc Nam qua đó nắm được hình ảnh, đặc điểm nhận dạng, hướng di chuyển của các đối tượng nghi vấn, góp phần truy bắt thành công 02 đối tượng thực hiện hành vi trên là Hứa Văn Phong (SN: 1981, trú tại khu Dây Thép, TT.Đông Đăng, Cao Lộc) và Trần Đức Nam (SN:1989, trú tại: Nà Trà, Kháng Chiến, Trảng Định). Khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 14/3/2023 Công an xã Tân Mỹ nhận được tin báo về việc tại xóm Nà Ún, thôn Nà Lặng, xã Tân Mỹ có một xác chết tại bờ suối chưa rõ nguyên nhân; xác định nạn nhân là Nông Văn Cò - Sinh 1984 trú tại: Xóm Nà Ún, thôn Nà Lặng, xã Tân Mỹ, Văn Lãng, Công an xã đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an tỉnh rà soát, truy vết đối tượng qua Camera một số hộ gia đình là thành viên mô hình tại thôn Nà Lặng qua đó nắm được hình ảnh, đặc điểm nhận dạng, hướng di chuyển của các đối tượng nghi vấn, góp phần truy bắt thành công đối tượng gây án. Mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” được triển khai tại địa bàn xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng thời gian qua phát huy tính tích cực, tự giác của Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTT; phục vụ có hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

## **X. MÔ HÌNH “CÔNG AN XÃ QUỐC VIỆT HỢP SỨC TOÀN DÂN TẤN CÔNG TỘI PHẠM” , HUYỆN TRẢNG ĐỊNH**

**1. Đặc điểm tình hình có liên quan:** Quốc Việt là xã vùng I của huyện Trảng Định, cách trung tâm huyện 20 km, phía Đông giáp xã Đào Viên, phía Tây giáp xã Hùng Việt, Kháng Chiến, phía Nam giáp xã Trùng Khánh, Bắc Hùng của huyện Văn Lãng, phía Bắc giáp xã Trung Thành; tổng diện tích

48,63 km<sup>2</sup>; thành phần dân tộc chủ yếu gồm Tày, Nùng, Kinh sống đan xen tại 12 thôn với tổng số 814 hộ và 3.494 nhân khẩu. Năm 2022 cùng với sự phát triển chung của toàn huyện, xã Quốc Việt đã có những bước phát triển về mọi mặt; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên ANTT được giữ vững ổn định. Tuy nhiên trên địa bàn xã còn tiềm ẩn phức tạp ảnh hưởng đến ANTT như trộm cắp tài sản, người nghiện ma túy, mâu thuẫn tranh chấp đòi rừng, chặt phá rừng trái pháp luật, sử dụng súng tự chế... trước tình hình trên BCD 138 huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; trọng tâm triển khai xây dựng mô hình “Công an xã Quốc Việt hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”.

## 2. Kết quả hoạt động của mô hình

- Thực hiện các văn bản của BCD 138 huyện, BCD 138 xã Quốc Việt đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã, trong đó lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt tổ chức 96 cuộc tuyên truyền với hơn 3.000 lượt người nghe; tổ chức cho hơn 8000 hộ gia đình, 556 lượt cán bộ, công nhân viên chức và học sinh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; không có hành vi bạo lực gia đình, không tham gia tệ nạn xã hội, không mua bán, đốt các loại pháo, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Trong đó, tập trung tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của những người có uy tín trên địa bàn xã, khu dân cư như: Già làng, trưởng bản, thầy mo, thầy thuốc... về tuyên truyền Nhân dân chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định trong hương ước, quy ước của khu dân cư. **Điển hình:** Đã cung cấp cho lực lượng chức năng 09 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng, phòng ngừa không để xảy ra tội phạm về trật tự xã hội; xác minh, làm rõ 01 vụ, 03 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý vi phạm hành chính 08 vụ, 09 đối tượng trên các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, môi trường... với tổng số tiền: 21.050.000đ, cụ thể: Khởi tố: 01 vụ, 03 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý hành chính: 01 vụ, 02 đối tượng cố ý gây thương tích; 01 vụ, 01 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 04 vụ, 04 đối tượng hủy hoại rừng; 02 vụ, 02 đối tượng vận chuyển nguyên vật liệu không che chắn; phối hợp với lực lượng Công an xã trong quản lý đối tượng; đồng thời động viên, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng đối với 16 đối tượng phạt tù nhưng cho hưởng án treo; 31 trường hợp tù ta chưa được xóa án tích, những trường hợp trên đều chấp hành tốt các quy định tại địa phương nơi cư trú, không tái phạm tội; tham gia quản lý, giáo dục 26 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 02 trường hợp so với cùng kỳ); lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 05 trường hợp. Nhân dân đã tự giác giao nộp 11 khẩu súng các loại, 02 thiết bị kích điện, 37 viên đạn súng quân dụng... Tổ chức hòa giải thành công 07/07 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân (tỉ lệ giải quyết đạt 100%).

- Sau khi sơ kết đánh giá 01 năm triển khai mô hình nhận thức của Nhân dân trên địa bàn xã Quốc Việt về chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát

hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật có sự chuyển biến tích cực; lực lượng Công an xã đã phát huy được vai trò nòng cốt bảo đảm ANTT, kịp thời phát hiện xử lý những vụ việc ngay tại cơ sở, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội giảm cả về số lượng lẫn tính chất vụ việc so với cùng kỳ những kết quả nêu trên đã góp phần đưa xã Quốc Việt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Công an tỉnh - Thường trực BCD 138 tỉnh thông báo đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tham khảo, vận dụng; đồng thời đề nghị BCD 138 cấp cơ sở tiếp tục quan tâm, duy trì hoạt động của mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTO. /.

**Nơi nhận:**

- Cục V05, Bộ Công an;
- Đ/c Trưởng BCD 138 tỉnh;
- Các thành viên BCD 138 tỉnh;
- Ban chỉ đạo 138 huyện, thành phố;
- Công an huyện, thành phố;
- Các phòng thuộc Công an tỉnh;
- Lưu: CQTT - CAT.

**CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC**



**GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH**  
**Đại tá Thái Hồng Công**